



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฏ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มติ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ คำสั่ง อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๓๐๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ประกอบมติคณะกรรมการช่วยพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรัพยากรบุคคล จัดการงานทั่วไป วิเทศสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เห็นว่าควรพิจารณาให้ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ผ่านการประเมินบุคคลและให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการช่วยพิจารณาเสนอความเห็นฯ เสนอแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. และ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กำหนด จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ พร้อมทั้งเค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานของข้าราชการ จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ และให้ข้าราชการดังกล่าวส่งผลงานและข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางานฉบับสมบูรณ์ของข้าราชการ ให้พิจารณาประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จำนวน ๕ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนา ๔ ชุด)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมคิด จันทมฤก)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

บัญชีแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งที่ครองอยู่  
ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ผลงาน
นางสาวทิยารัตน์ นิลนัครา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๗๓๑ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร	<b>ส่วนที่ ๑ ผลงาน</b> เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) <b>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดว่า</b> เรื่อง การจัดทำคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการและ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

อธิบดี











